

แบบสรุปผลการเยี่ยมชมตามระบบส่งเสริมเกษตร ระดับทีม

ทีมที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visit.4

ลักษณะงาน	กิจกรรม	สถานที่	ผลการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะ
งานนโยบาย กระทรวง ฯ	ศพก.หลัก	หมู่ 8 ตำบลกบเจา	ติดตามโครงการรวมพลังสร้างมูลค่า	ช่วงที่จัดกิจกรรมไม่มีพางข้าวในพื้นที่	ระดมจากในพื้นที่ และจัดซื้อจัดจ้าง	ควรจัดโครงการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
	ศพก.เครือข่าย	หมู่ 4 ตำบลบางหลวง	การทำแปลงสาธิตการลดต้นทุนข้าว	เกษตรกรไม่มีการจดบันทึกข้อมูลต้นทุนการผลิต	อธิบายขั้นตอนวิธีการทำบัญชีต้นทุนอย่างง่าย	ควรมีการส่งเสริมให้มีการทำบัญชีต้นทุนการผลิต
	แปลงใหญ่	หมู่ 9 ตำบลน้ำเต้า	ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวฤดูนาปี	เกษตรกรไม่มีน้ำเพียงพอต่อการทำนา	ประสานงานกับชลประทาน	ควรใช้พันธุ์ข้าวที่มีอายุไม่เกิน 110 วันเพื่อให้ทันต่อการเก็บเกี่ยว
	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	หมู่ 1-4 ตำบลวัดยม	ติดตามการดำเนินกิจกรรมการเกษตร	พบการระบาดของโรคและแมลง	แนะนำให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและแมลง	ควรมีการใช้นกลของศพขงในพื้นที่ในการแก้ปัญหาการระบาดของโรคและแมลง
งานภารกิจกรมฯ	กลุ่มยุวเกษตรกร	หมู่ 9 ตำบลบ้านกุ่ม	ติดตามงานกลุ่มยุวเกษตรกร	ยุวเกษตรกรยังไม่เข้าใจบทบาทของยุวเกษตรกร	สร้างการรู้และความเข้าใจให้ยุวเกษตรกรทราบถึงบทบาทหน้าที่ และเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็นยุวเกษตรกร	ควรมีการเผยแพร่กิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร ให้มีความสำคัญเพื่อปลูกฝังให้เกิดการสืบทอดอาชีพเกษตรกร
	วิสาหกิจชุมชน	หมู่ 6,8 ตำบลบ้านกุ่ม	แนะนำการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ยังไม่น่าสนใจ มีข้อเสียในด้านการเก็บรักษา และการจำหน่าย	พัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีหน่วยงานอิสระและหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์	ควรมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
	กลุ่มส่งเสริมอาชีพ	หมู่ 2,6 ตำบลวัดตะกู	ติดตามงานกลุ่มส่งเสริมอาชีพ	การบริหารจัดการภายในกลุ่ม	ชี้แจงบทบาทหน้าที่ การทำงานให้มีประสิทธิภาพ	ควรมีทะเบียนครัวเรือน และควรมีกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการรวมกลุ่ม
งานปกติ	กลุ่มเสริมสร้างรายได้	หมู่ 1 -5 ตำบลบางบาล	ติดตามการดำเนินกิจกรรมกลุ่มฯ	การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มไม่ต่อเนื่อง	แนะนำเกษตรกรให้แนวทางการดำเนินกิจกรรม และช่องทางในการจัดจำหน่าย	ควรมีการสนับสนุนติดตามให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
	แผนธุรกิจเกษตรกรของเกษตรกร	หมู่ 8 ตำบลน้ำเต้า	ให้คำแนะนำการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคลแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่	เกษตรกรไม่ให้ความสำคัญและขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ	อธิบายขั้นตอนวิธีการจัดทำแผนฯให้เห็นถึงความสำคัญของการทำแผนฯ	ควรมีการแนะนำขั้นตอนวิธีการทำอย่างง่ายเพื่อให้เกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตนเอง
	งานทะเบียนเกษตรกร	หมู่ 1-8 ตำบลบางหัก หมู่ 1-5 ตำบลบางชะนี	รับปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ด้วยระบบ FARM BOOK	เกษตรกรส่วนมากมีอายุเยอะและไม่มีโทรศัพท์มือถือ	ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ขั้นตอนการปรับปรุง FARM BOOK แก่อาสาสมัครเกษตรกร	ส่งเสริมให้ออม. ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้งาน FARM BOOK เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่

ลงชื่อ.....
(นายสมเกียรติ เติมพิพัฒน์)
ตำแหน่ง เกษตรอำเภอบางบาล

